

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 277/BC-UBND

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2018

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH AG	
ĐẾN	Ngày: 01/6/2018
	Số: 5485
	Chuyển:
	Lưu Hồ Sơ: BC.UBND

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh
đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh An Giang
6 tháng đầu năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công chức:

1. Các văn bản chỉ đạo:

Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài;

Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Công văn số 102/VPCP-QHQT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình đoàn ra, đoàn vào năm 2017, Kế hoạch năm 2018 của các Bộ, ngành, địa phương;

2. Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công chức:

2.1. Đối tượng quản lý:

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) xuất cảnh đi nước ngoài cả việc công và việc riêng.

Các đối tượng thuộc cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh không thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh như: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Cục Thuế, Hải quan, Liên đoàn Lao động, Kho bạc Nhà nước...

2.2. Phân cấp quản lý:

Việc tham gia các đoàn công tác đi nước ngoài của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đều được trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Các trường hợp là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp Nhà nước, trưởng phòng hoặc tương đương và các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) sử dụng ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện cho chuyến đi do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Trường hợp cán bộ, công chức xin phép xuất cảnh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phải có văn bản cho ý kiến về việc xuất cảnh của Tỉnh ủy.

Nhằm thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Sở Ngoại vụ xem xét cho phép xuất cảnh đối với các trường hợp là trưởng phòng hoặc tương đương, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) không sử dụng ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện cho chuyến đi.

Từ đầu năm đến nay theo phân cấp quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép 365 cán bộ, công chức xuất cảnh; Sở Ngoại vụ cho phép 591 cán bộ, công chức xuất cảnh.

2.3. Công tác quản lý và số liệu xuất cảnh:

Việc cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo các chỉ đạo trong các văn bản của Trung ương:

Lãnh đạo chủ chốt không đi công tác nước ngoài quá 02 lần một năm (trường hợp đặc biệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định).

Thành phần đoàn gọn nhẹ, không quá 10 người/đoàn. Đối với đoàn quan trọng, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, cần có số thành viên tham gia hợp lý và phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng nguồn kinh phí khi đi công tác nước ngoài.

Các đoàn của tỉnh, của các ngành, địa phương đi công tác nước ngoài phải có chương trình, nội dung, kế hoạch rõ ràng, không trùng lặp với các đoàn đi trước; thời gian phải hợp lý, chi phí phải tiết kiệm theo đúng quy định.

Không bố trí hai lãnh đạo chủ chốt của một bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài; không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đãi thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

Trong 6 tháng đầu năm có 186 đoàn (956 lượt) cán bộ công chức xuất cảnh đến các nước Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, New Zealand....với các mục đích:

Mục đích	Công vụ	Hội thảo	Tập huấn, bồi dưỡng	Học tập	Thương mại	Du lịch	Thi đấu thể thao	Thăm thân	Khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm	Khác
Số đoàn	26	15	12	10	4	98	4	3	7	7
Số người	257	15	74	10	10	556	5	3	10	16

Các đoàn công tác nhằm mục đích: Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị thông qua việc triển khai các nội dung đã ký kết hợp tác với tỉnh bạn trong các lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, tư pháp...; thăm chúc tết các ngày lễ lớn của Campuchia; triển khai các hoạt động liên quan đến công tác phân giới cắm mốc; công tác hỗ trợ kiều bào đang sinh sống, làm ăn tại Campuchia; khảo sát hệ thống cơ sở sản xuất sấy khô và kho dự trữ lúa, thảo luận về phương thức hợp tác và khảo sát các cơ sở có liên quan; tìm hiểu công nghệ xử lý rác thải, chất thải; xây dựng dự án hợp tác với các thành phố của Thụy Điển...

Kinh phí	Ngân sách tỉnh	Tự túc	Bên mời chi*	Hỗn hợp	Khác**
Số đoàn	21	112	40	5	9
Số người	251	550	91	31	33

(*) bao gồm: kinh phí của các cơ quan Trung ương, Đề án 165, Đề án 599,...; kinh phí của các Viện, trường, tổ chức nước ngoài (học bổng, dự án...)...

(**) bao gồm: kinh phí tự chủ, kinh phí công đoàn, kinh phí của đơn vị sự nghiệp có thu, kinh phí của doanh nghiệp nhà nước...

Không có trường hợp nào sử dụng ngân sách để xuất cảnh không vì mục đích công.

2.4. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác đối ngoại cũng như quản lý cán bộ, công chức xuất cảnh.

Hầu hết cán bộ, công chức chấp hành tốt các quy định về xuất cảnh.

2.5. Khó khăn, vướng mắc:

Do yêu cầu bàn bạc, trao đổi các các vấn đề liên quan trong lĩnh vực hợp tác và giải quyết một số vụ việc đột xuất phát sinh trên tuyến biên giới, nên việc qua lại các địa phương bạn của cán bộ năm huyện biên giới rất thường xuyên, một số trường hợp khá khẩn cấp do đó việc xin phép xuất cảnh chưa được thực hiện theo quy định.

Vẫn còn một vài trường hợp xuất cảnh không xin phép do ngộ nhận chỉ lãnh đạo mới phải xin phép và đi việc riêng thì không cần xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định khi kết thúc chuyến công tác phải báo cáo kết quả với cơ quan có thẩm quyền đã cho phép đi, tuy nhiên một số cơ quan thực hiện nghiêm túc quy định này. Trường hợp có báo cáo thì báo cáo không đạt yêu cầu đề ra như: chỉ nêu thời gian và đối tác làm việc, không đánh giá hiệu quả chuyến công tác cũng như không có những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai các nội dung đã trao đổi trong thời gian tới.

II. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng chuyên thăm.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định báo cáo kết quả chuyến công tác.

Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng biên phiên dịch cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại tại địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang, xin báo với Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- Lưu: HC-TC, NC.

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Vương Bình Thạnh